

Thứ Đức, 20/02/2024

Chào các bạn,

Xin gửi đến các bạn một vài hình ảnh vào ngày mừng 5 Tết (Giáp Thìn 14/02/2024) tại nhà Phương Liên ở Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu.

Do tình hình sức khỏe cùng với vướng bận vài công việc khác của một số thành viên khác nên trong dịp gặp mặt này (Đồng không muốn dùng từ “họp lớp”), kể cả chủ nhà là bạn Hồ Phương Liên, chỉ có đúng 10 người. Thật ra nếu đúng là thành viên của CNTY K2 thì chỉ có 08 bạn tham gia thôi, nhưng kể thêm anh Trần Thanh Phong, phu quân của bạn Lê Thị Bạch Liên, và Kim Thu, vợ Đồng, thì mới được 10 người.

Và vì ít người nên chắc Đồng không cần phải giới thiệu thì các bạn cũng có thể dễ dàng nhận ra các thành viên trong buổi họp mặt này gồm: chủ nhà Hồ Phương Liên và con gái trong một vài hình; Bạch Liên và chồng – Trần Thanh Phong; vợ chồng bạn Thành – Trung Dung; Đạo; Quang Biên Hòa; và vợ chồng Đồng – Kim Thu; và anh Lê Văn Ngô, khách từ trời Tây về ăn Tết Việt.

Do đường xa nên khi nhóm, khởi hành từ Saigon lúc 07am, tới nhà Phương Liên đã là khoảng 10:45 và có khoảng 1 giờ đồng hồ được gia chủ dẫn ra tham quan vườn quanh nhà rồi quay vào trong nhà nói chuyện. Bữa trưa được gia chủ chuẩn bị rất chu đáo và phong phú. Đồng chỉ chụp hình đĩa thịt gà trống thiến để minh họa cho nội dung của bữa trưa rất nhiều món ngon lành khác.

Chưa kể là gia chủ còn gói sẵn khá nhiều bánh chưng và bánh giò để tặng cho tất cả các khách nào muốn nhận về làm quà. Ngoài dấu vết tuổi tác có thể nhận thấy trên khuôn mặt một số bạn trong hình, dấu vết tuổi tác còn thể hiện ở số lượng lon bia đã được tiêu thụ trong bữa trưa này: khoảng chừng 10 lon bia đã được tiêu thụ hết!!!

Cũng do đường xa nên sau bữa trưa thì mọi người tiếp tục chừng 1 giờ nói chuyện rồi đến khoảng hơn 2 pm là đã chào từ biệt gia chủ để quay về. Trên đường về khá nhiều đoạn kẹt xe nên khi về đến điểm cuối là đã hơn 6:30 pm rồi.

Do lần này gặp nhau khá ít nên những thành viên có mặt cũng chưa bàn gì đến chuyện họp mặt vào Tết năm tới cả. Có lẽ đến khoảng tháng 12 của năm 2024 này thì Đồng sẽ gửi đến các bạn để tìm hiểu xem phương thức, địa điểm, thời gian tổ chức buổi họp mặt khóa 2 CNTY lần tới sẽ nên như thế nào.

Có một việc nhỏ mà vài bạn có đề nghị Đồng nên xúc tiến là lập một nhóm liên lạc cho CNTY K2 trên mạng zalo vì đây là phương thức liên lạc đang khá phổ biến ở Việt Nam. Có lẽ vài ngày nữa Đồng sẽ làm dần việc này, ít ra là đối với các bạn ở VN.

Cho dù có lập nhóm này thì vẫn xem đó là một phần phụ thêm, còn các việc liên lạc chung thì vẫn nhờ bạn Điền tiếp tục duy trì ở trang web và cái danh sách gửi mail như lâu nay vì cách này mới có thể gửi thông tin đến khá đầy đủ các thành viên của Khóa 2.

Dê Dê Đồng